



ที่ ศธ ๐๔๑๑๓ /๒๐๓๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๒ ถนนสมารักษ์
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ๔๔๑๒๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๙/๓๙๖๓
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
๒. ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ศึกษา
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ และถือปฏิบัติ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ เพื่อจะได้รายงานกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคง
ของมนุษย์ต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานว่า สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับจดหมายร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการโดย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในกิจกรรม "พัฒนาทักษะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจ" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการ
สัมผัสร่างกายระหว่างชายกับหญิง ซึ่งผู้ร้องแจ้งว่ามีผู้เข้าอบรมชายรายหนึ่งได้สัมผัสร่างกายผู้ร้องในลักษณะคุกคาม
ทางเพศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวย่อมเอื้อและเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับอบรม
สามารถกระทำการคุกคามทางเพศต่อผู้อื่นได้ จึงได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถาบันการศึกษาและส่งมาตรการดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นำไปเป็นแนวทางในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในสถาบันการศึกษาต่อไป รายละเอียดตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ พิจารณาแล้ว จึงขอให้สถานศึกษา
ในสังกัด ดำเนินการดังนี้

๑. ตระหนักและคำนึงถึงความละเอียดอ่อนในมิติความแตกต่างระหว่างเพศ (Gender Sensitivity)
ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเพศหญิงเพศชาย และผู้มีความหลากหลายทางเพศปฏิบัติ
ต่อกันอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งทราบถึงสิทธิของตนในการที่จะปฏิเสธ
และยุติการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ

๒. ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งให้ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โดยดำเนินการดังนี้

/๒.๑ จัดทำแนวปฏิบัติ...

๒.๑ จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ ในการทำงานโดยให้ครอบคลุมบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) รวมถึงผู้ที่ติดต่อหรือดำเนินงานเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา (ผู้เข้ารับการอบรมเฉพาะรายหลักสูตรหรือรายวิชา ผู้รับจ้าง) และมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในสถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติ ตามตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒.๒ กำหนดกระบวนการแก้ไขในกรณีที่มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ปกปิดเป็นความลับและให้ความเป็นธรรมต่อคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ตลอดจนคำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ สถานศึกษาควรจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและมาตรการในการคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เกี่ยวข้องจากการถูกข่มขู่คุกคามเพื่อป้องกันการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งควรจัดให้มีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายจากการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสม หากเข้าสู่กระบวนการทางวินัยตามกฎหมายที่สถานศึกษานั้นถือปฏิบัติอยู่ ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริง โดยอาจมีบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันกับผู้เสียหายหรือบุคคลที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริง

๒.๓ กำหนดมาตรการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการณ์ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศให้แก่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้รับทราบ ละครควรกำหนดมาตรการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่พึงปฏิบัติในการเรียนการสอนและการทำงานโดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนาธิป สำเร็จ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร ๐-๔๓๗๙-๙๔๐๕, ๐-๔๓๗๙-๘๓๔๙ ต่อ ๑๑๓

โทรสาร ๐-๔๓๗๙-๘๐๔๓

อีซีวิน ๐๙๐ ๙๕๗ ๔๗๘๙

“มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง”